



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
11 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

สนธิกำลังจับกุมชาวนาข้าวสาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ch7, thailandplus, soudhitalk, ch3plus, news1live, workpointtoday, nationtv, topnews, thebangkokinsight, isaranews, pptvhd36, thestandard, thereporter)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผยว่า เมื่อคืนวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ สน.ชนะสงคราม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร พบผู้กระทำความผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 จำนวน 6 ราย โดย 2 ราย เป็นหาบเร่แผงลอย ขายกัญชาแปรรูปพันลำและจำหน่ายช็อคโกแลต โดยไม่ได้รับอนุญาต รายที่ 3 และ 4 ใช้ใบอนุญาตผิดสถานที่ที่ได้รับอนุญาต รายที่ 5 ผิดเงื่อนไขเพราะจัดให้มีสถานที่สูบในร้าน ต้องรอคำสั่งทางปกครอง พิจารณาแจ้งให้หยุดกิจการ และรายที่ 6 ผิดเงื่อนไขที่จัดห้องสูบในร้านฯ และใบอนุญาตระบุที่ประกอบกิจการไม่ตรงกับสถานที่จำหน่ายจึงสั่งปิดกิจการ พร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกับสถานที่แจ้ง และนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม ดำเนินการต่อไป

นัดรวมตัว 14 ธ.ค. จี้สภา ผ่านร่าง พรบ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ)

- รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยฯ จากกรณีที่มีข่าวเรื่องเด็กและเยาวชนใช้กัญชา ทำให้หลายฝ่าย รวมถึงนักการเมืองออกมามีพาทวิภาคีวิจารณ์ จึงเห็นสมควรที่จะต้องเร่งออกกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาคือ พร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....ที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ จะนัดรวมตัว 14 ธ.ค.นี้ เพื่อเร่งให้รัฐสภาผ่านร่าง พร.บ. วอนนักการเมืองอย่านำมาใช้เป็นเครื่องมือทำลายกัน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. เสียชีวิตบนเครื่องบินภายหลังตรวจ ATK ขึ้น 2 ซิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, amarintv, sanook, mono29, ch7)

- พบผู้เสียชีวิตบนเครื่องบินโดยสารระหว่างเดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบียมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นชายไทย อายุ 71 ปี จนท.ใช้ชุดตรวจ ATK พบว่าติดเชื้อโควิด 19 จึงทำการเคลื่อนย้ายตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ก่อนนำส่ง รพ. ไปชันสูตร

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา สันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่น่ามาจากการติดเชื้อโควิด 19 เพราะผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง ปอดอักเสบ จะต้องใช้ท่อช่วยหายใจ และน่าจะแสดงอาการหนักเกินกว่าจะสามารถมาขึ้นเครื่องบินได้ตามปกติ จึงเป็นไปได้ที่อาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ส่วนผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกัน แนะนำให้หมั่นตรวจ ATK เผื่อระวังสังเกตอาการอย่างไร้ขีดจำกัด เนื่องจากไม่มีมาตรการเรียกผู้โดยสารมาซักตัว

2. สายพันธุ์ BQ.1.1-XBB หนีภูมิคุ้มกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา สวทช. โพสต์ผลงานวิจัยพบแอนติบอดีที่ไข้อยู่โควิดในปัจจุบัน จำเป็นเป็นต้องหาแอนติบอดีรุ่นใหม่มาใช้แทน เพราะไม่สามารถจับไวรัสรุ่นใหม่อย่าง BQ.1.1 และ XBB ได้แล้ว

3. ราคา ATK อาจสูงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา สวทช. โพสต์ว่า การผ่อนคลายมาตรการ Zero COVID ของจีน ทำให้การตรวจหาเชื้อโควิดไม่จำเป็นต้องใช้วิธี RT-PCR เหมือนเดิม พชช. สามารถใช้ ATK ตรวจที่บ้านและรายงานผลให้ จนท. แทน และเมื่อมีความต้องการใช้ชุดตรวจ ATK เพิ่มมากขึ้น อาจถึงระดับหลายล้านชิ้นต่อวัน อาจส่งผลให้ราคาชุดตรวจราคาสูงขึ้นได้

4. สหรัฐฯอนุมัติใช้วัคซีนในเด็ก 6 เดือน - 5 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ

- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ อนุมัติการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ปรับปรุงสูตรให้มีประสิทธิภาพด้านเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ให้แก่เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 5 ขวบ หลังพบเด็กติดเชื้อโควิดมากกว่า 114,000 คน ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thebangkokinsigt, hfocuse, acnews)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. ยืนยันการถ่ายโอนภารกิจ สอน./ รพ.สต. ไป อบจ. ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทั้งสองฝ่ายต้องมีความพร้อม ซึ่งการถ่ายโอนรอบปี 2567 บุคลากรยึดตามคู่มือการถ่ายโอนฯ และความเห็น ก.พ. ส่วนงบประมาณ UC ซึ่งเป็นงบที่ รพ.สต.เคยได้รับนั้น สสจ.และ อบจ. ต้องหารือให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน ล่าสุดถ่ายโอนไปแล้ว 40 จังหวัด รวม 2,932 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 9 จังหวัด รวม 331 แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการของพื้นที่</p>	-
<p>ฉีดยาแปลกปลอมเสี่ยงต้อวัยยะเพศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, hfocuse, acnews, ch3plus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า จากกรณีกรม สบส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าจับกุมหมอเถื่อนลักลอบให้บริการฉีดยาแปลกปลอมและฝังวัสดุแปลกปลอมที่อวัยวะเพศจนเกิดการติดเชื้อ นั้น ส่วนใหญ่มักจะมีการใช้สารแปลกปลอมที่ไม่ผ่านการรับรองทางการแพทย์มาฉีดใต้ผิวหนังของอวัยวะเพศ ส่งผลให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรัง บวมแดง หมดความยืดหยุ่น เกิดการตั้งรังอวัยวะเพศจนไม่สามารถปัสสาวะหรือมีเพศสัมพันธ์ได้ อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ เป็นหนองและติดเชื้อไวรัสจากอุปกรณ์ที่ขาดความสะอาด หรือเกิดการอักเสบลุกลามเป็นมะเร็งจนต้องตัดอวัยวะเพศทิ้ง</p> <p>- นพ.กานูวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. ระบุว่า ผู้ที่ลักลอบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหมอเถื่อน มีความผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต หากประชาชนทราบเบาะแสหมอเถื่อน ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426 ในพื้นที่ต่างจังหวัดแจ้งได้ที่ สสจ.</p>	-
<p>แนะ 'คัด-แยก-ลด' ป้องกันขยะล้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, Chiangmainews, mcof)</p> <p>- นพ.สุรารณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปริมาณขยะมูลฝอยช่วงปี 2564 ระหว่างเดือน ต.ค.2563 - ก.ย.2564 มีประมาณ 1,864 ตัน เป็นขยะอินทรีย์มากที่สุด รองลงมาเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะอื่นๆ ตามลำดับ ขณะที่ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลปี 2564 พบว่า ขยะตกค้างชายฝั่ง มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถังพลาสติก เศษโฟม ขวดเครื่องดื่ม แก้ว ลูกก๊อบแก๊บ ถังอาหาร เศษพลาสติก เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ แวนตา และสร้อยคอ กล่องอาหาร กล่องโฟม และกระป๋อง นอกจากนี้ ไทยยังติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและลดปริมาณขยะ โดย 1.คัดแยก และทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้อย่างถูกต้อง 2.ลดปริมาณการนำเข้าขยะ โดยนำวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ นอกจากนี้ ให้ระวังการก่อไฟเผาขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพราะจะทำให้เกิดมลพิษและเกิดไฟไหม้ได้</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, antifakenewscenter)</p> <p>ดื่มชาร้อนทำลายรากฟัน</p> <p>- กรมการแพทย์ พบมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าดื่มชาร้อนหรือกินของร้อน ๆ เซลล์รากฟันจะตายทีละนิด และฟันอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเทาได้ เป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า การที่ฟันเปลี่ยนเป็นสีเทาเป็นอาการแสดงหนึ่งของฟันที่มีประสาทฟันตาย (pulp necrosis) ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ฟันผุ ฟันแตกหักทะลุโพรงประสาทฟัน หรือฟันที่ได้รับการกระทบจากอุบัติเหตุ ไม่เกี่ยวกับการดื่มชาร้อนหรือการกินของร้อนแต่อย่างใด</p> <p>เส้นเลือดขาดสัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจ</p> <p>- สถาบันโรคทรวงอก ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล เส้นเลือดขาดเป็นสัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบตันว่าเป็นข้อมูลเท็จ เส้นเลือดขาดที่เกิดบริเวณขาเกิดจากลิ่มของหลอดเลือดดำปิดไม่สนิท ทำให้เกิดการคั่งของหลอดเลือดดำจนไปขยายตัวเกิดเป็นเส้นเลือดขาด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจตีบตันซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่อย่างใด</p>	